



MINH HỮU

THỊT HEO (TRƯ NHỤC): Dùng chế biến ra nhiều món ăn thông dụng, khá ngon, lại có tác dụng y dược hiệu quả nên được nhiều người ưa chuộng. Nó mang vị hơi ngọt, mặn, tính bình, ăn vào sẽ làm khỏe cơ, hoạt huyết, bổ thận, tiêu thũng và là thuốc chữa nhiệt khí, nhức mỏi, suy thận, phù thũng, ho hen, tâm thần... Thịt heo nạc già nhuyễn, nặn viên, rồi nấu với rau ngọt thành món ăn-vị thuốc cổ truyền phổ biến để bồi dưỡng sức khỏe cho những người đang chữa bệnh, người mới khỏi ốm, người già yếu và phụ nữ mới đẻ. Còn nếu lấy miếng thịt heo nạc để xông, đem thái mỏng, đắp vào vết thương đang chảy máu thì máu sẽ cầm lại ngay. Một số sách thuốc xưa - như *Chân hựu phương* chẳng hạn - còn ghi lại bài thuốc dùng thịt heo nạc (1 phần) nấu với rễ cỏ tranh (2 phần), ăn sẽ đặc trị chứng hoàng đản thể thấp nhiệt

**HEO LỚN NHẤT,
NHỎ NHẤT**

Thành viên khổng lồ trong họ hàng nhà heo là con heo cái mang tên **Big Bill** của một chủ trại chăn nuôi ở Weekly County, bang Tennessee (Mỹ). Khi cân đo vào năm 1946, nó đạt kích cỡ cực đại với chiều dài **274,3cm**, chiều cao (từ đây móng chân trước tới vai) **152,4cm** và nặng **1496kg**. Kỷ lục hoàn toàn ngược lại thuộc về giống heo mini **maialino**, do nhà khoa học Stefano Morini ở Saint Golo d'Enza (Ý) tạo được, sau 10 năm lai tạo với giống heo i Việt Nam. Những con heo nhỏ nhất thế giới này bình quân mới sinh nặng **397g** và lúc trưởng thành nặng **567g**.

Heo có tỷ lệ nạc cao nhất, thấp nhất

Giống heo có tỷ lệ nạc cao nhất là **Pietrain** của Pháp, đạt tới **64%**. Còn giống có tỷ lệ thấp nhất là **heo i** của Việt Nam, chỉ khoảng **26 - 28%** nạc. Tuy nhiên, cả thịt lẫn mỡ heo i đều rất ngon bởi thớ thịt khá nhỏ, trắng, mềm và mỡ thì ngậy, bùi, thơm, đem chế biến được nhiều món đặc sản.

Heo thi điền kinh

Đã nhiều thập kỷ qua, cứ đến tháng 4 hàng năm, người dân thành phố Sydney (Australia) lại được chứng kiến một lễ hội độc đáo là heo thi điền kinh. Nhiều môn điền kinh đã được tổ chức cho các "vận động viên" heo. Ấn tượng nhất có lẽ là môn nhảy cầu. Các "vận động viên" được chủ đưa đến dự thi, khi ban tổ chức phát lệnh là lần lượt từng chủ heo từ trên tấm ván nhảy vọt xuống hồ. Tư thế nhảy phải dũng mãnh, gọn, đẹp mới có hy vọng đoạt giải thưởng. Tại một địa điểm khác, không khí sôi động không kém với cuộc thi heo chạy vượt rào. Các "vận động viên" được đeo số và chạy hết tốc lực. Thỉnh thoảng, các chú heo phải nhảy qua chướng ngại vật là những tấm tôn và các ống nhựa chắn ngang đường...!